

Số: 384 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Thực hiện nội dung yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 72/BC-HĐND ngày 13/11/2020 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Một số cử tri thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi; xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển và xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời phản ánh, kiến nghị như sau:

a) Tăng cường hiệu quả giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng đường GTNT, kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình giao thông và các công trình, dự án quan trọng đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng mới đưa vào khai thác, sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp

Đối với công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn, công tác này do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện thông qua các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò, hiệu quả giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng nói chung và đường giao thông nói riêng như ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện tốt việc công khai thông tin về công trình, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát của cộng đồng như ý kiến phản ánh của cử tri.

b) Cử tri kiến nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ xã Tạ An Khương Đông đến cống Thầy Ký, huyện Đầm Dơi; khắc phục tình trạng ngập nước tuyến đường Hồ Chí Minh. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để kịp thời duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông tại các ấp, xóm bị xuống cấp, hư hỏng

- Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 với tổng mức đầu tư 774,77 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi đoạn từ ngã tư Xóm Ruộng đến thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 với tổng mức đầu tư 57,97 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2023. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Cà Mau (chủ đầu tư); đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước công việc, sớm khởi công xây dựng hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo công trình duy tu, sửa chữa bờ bao Kênh Ký Thuật (từ xã Tạ An Khương Đông đến cống Thầy Ký, huyện Đầm Dơi). Trong quá trình triển khai thực hiện, vướng mắc một số khó khăn dẫn đến chậm tiến độ:

(1) Do tuyến bờ bao phải vượt qua rất nhiều kênh, mương, cầu, cống của các hộ dân trong quá trình thực hiện phải liên tục tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, mất rất nhiều thời gian.

(2) Việc lấy đất khô để đắp bờ bao phải phối hợp với địa phương tiến hành họp dân, vận động tháo gỡ rất nhiều lần thì mới triển khai được; một số vị trí không lấy đất khô phải đắp đất ướt, chờ khô cứng mới tiến hành đổ bê tông mặt, nên tiến độ còn chậm so với kế hoạch. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020.

- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý đường bộ IV.6, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2017, dự án đã được nâng cao độ mặt đường lên 40 - 50cm so với thiết kế ban đầu để ngăn nước tràn trên đoạn tuyến từ Km2392 - Km2402. Tuy nhiên, do triều cường lên cao thiệt hại đường giao thông và lúa; mặt đường tiếp tục bị ngập sâu nhiều vị trí trên đoạn từ Km2391 - Km2419 với tổng chiều dài khoảng 6,8 km, gây sạt lở lề đường và làm hư hỏng mặt đường. Để đảm bảo an toàn giao thông, Chi cục Quản lý đường bộ IV.6 đã tổ chức thực hiện cắm các biển cảnh báo, đồng thời đã xử lý xong các vị trí sạt lở lề đường, đang triển khai sửa chữa hư hỏng mặt đường. Cục Quản lý đường bộ IV cũng đã có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải xem xét.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải; trong đó đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thực hiện việc cải tạo, nâng cao độ mặt đường đối với những đoạn đường quốc lộ bị ngập. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ của Bộ Giao thông vận tải theo dõi nắm tình hình khắc phục, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.

- Về hỗ trợ kinh phí để kịp thời duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông tại các ấp, khóm bị xuống cấp, hư hỏng do ảnh hưởng của đợt ngập lụt vừa qua

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố Cà Mau, Sở Giao thông vận tải tổng hợp tình hình hư hỏng hệ thống đường giao thông do bị ảnh hưởng bởi mưa bão, ngập lụt và dự kiến kinh phí để khắc phục, sửa chữa. Trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo sử dụng ngân sách huyện, thành phố để triển khai sửa chữa nhằm đảm

bảo an toàn giao thông; đồng thời, xem xét việc hỗ trợ kinh phí để các đơn vị sớm triển khai việc khắc phục, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là dịp cuối năm.

c) Đường từ Vàm Trùm Thuật A đến khu di tích Bác Ba Phi, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời có tải trọng 8 tấn; tuy nhiên cầu tại trung tâm xã tải trọng chỉ có 2,5 tấn, tải trọng của đường và cầu không đồng bộ ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và khách du lịch. Kiến nghị xem xét đầu tư xây dựng mới cầu tại Trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ khách du lịch

Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Trần Văn Thời nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư xây dựng mới cầu trên trong thời gian sớm nhất.

d) Cống Trùm Thuật Nam, thuộc xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời bị xói đáy làm cho nước mặn thấm vào vùng ngọt hóa, đã lâu cống không thể xả nước kịp thời phục vụ sản xuất của người dân trong xã

Do ảnh hưởng của hạn hán mùa khô năm 2019-2020, kênh mương khô cạn, chênh lệch lớn mực nước (phía ngoài và trong cống) làm cho Cống Trùm Thuật Nam bị xói đáy, hư hỏng, mặn xâm nhập ảnh hưởng đến sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa chữa, khắc phục hư hỏng cống Trùm Thuật Nam (dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020). Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

đ) Kiến nghị chỉ đạo tăng cường hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải ở các huyện để đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng sử dụng kích điện, xiết điện... Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa

- Việc thu gom chất thải rắn tại đô thị được các đơn vị dịch vụ công ích thực hiện, thu gom tại các hộ gia đình bằng xe thô sơ và vận chuyển đến các điểm tập kết đưa lên xe vận chuyển về cơ sở xử lý. Ở khu vực nông thôn, nhiều địa phương đã có các Tổ tự quản, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên thu gom vận chuyển đến điểm tập kết để các đơn vị dịch vụ công ích vận chuyển về cơ sở xử lý, tuy nhiên tỷ lệ thu gom chưa cao.

Để thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng thực hiện “Đề án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030”, nhằm đánh giá thực trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đề ra giải pháp thu gom và vận chuyển xử lý chất thải rắn hiệu quả hơn. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng sử dụng kích điện, xiết điện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay, đã tổ chức 30 lớp/1.757 người tham dự về nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản trên biển đã phát hiện, xử lý 166 vụ vi phạm, thu phạt 04 tỷ đồng (trong đó, có 02 vụ vi phạm có liên quan đến sử dụng điện để khai thác thủy sản, thu phạt 53 triệu đồng).

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác nói trên. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo UBND cấp xã nâng cao vai trò, trách nhiệm, rà soát, thống kê, theo dõi các phương tiện vi phạm trên các vùng biển và cả trong nội đồng trong thời gian tới; đồng thời kiểm tra, giám sát các cửa hàng buôn bán các ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt,... xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; tuy nhiên, tại một vài nơi vẫn còn xảy ra tình trạng chưa đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

- Sở Giao thông vận tải:

(1) Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp cơ quan chức năng tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa theo quy định; trong đó, tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nghiêm cấm xuất bến đối với các phương tiện không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm, vi phạm chở quá tải trọng, quá số người, thiếu các phương tiện cứu sinh cho hành khách theo; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phối hợp với các địa phương đình chỉ hoạt động đối với các cảng, bến thủy nội địa, công trình trên sông không phép, không đủ điều kiện an toàn.

(2) Chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông đường thủy và các lực lượng chức năng đề xuất, đầu tư hệ thống báo hiệu đường thủy, tổ chức kiểm tra kịp thời bổ sung, thay thế những phao tiêu, báo hiệu bị mất, hỏng, khi thay đổi luồng chạy tàu; nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.

- Công an tỉnh:

(1) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa như: chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; cảng, bến thủy nội địa không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; xây dựng công trình ảnh hưởng hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định.

(2) Chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- UBND các huyện và thành phố Cà Mau:

(1) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải giải tỏa các bến thủy nội địa không phép trên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra chống tái lần chiếm; kiểm tra các dự án đang khai thác cát, sỏi hoặc nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trong phạm vi quản lý địa phương; đình chỉ, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép, sai phép, không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đánh giá tác động môi trường.

(2) Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông; kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn.

e) Kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ: cho chủ trương quy hoạch sử dụng đất trong lâm phần trong Vườn Quốc gia theo hướng cho phép chuyển mục đích sử dụng một phần đất rừng để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nhà ở cho người dân

Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017, hiện nay không còn quy định lập quy hoạch sử dụng đất đối với vườn quốc gia. Việc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nhà ở cho người dân phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Nội dung này, UBND tỉnh ghi nhận và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát khi lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030; tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn liên quan đến vấn đề nêu trên trong thời gian quy hoạch chung của tỉnh đang nghiên cứu lập, chưa được phê duyệt.

2. Một số cử tri ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại diện tích đất công chưa sử dụng và diện tích đất cho thuê trên địa bàn xã để cấp cho hộ nghèo, không có đất sản xuất ổn định cuộc sống

Theo kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn xã Tam Giang, huyện Năm Căn có 07 khu đất nông nghiệp do UBND xã Tam Giang quản lý, với tổng diện tích khoảng 18 ha. Các khu đất này theo chủ trương, định hướng quy hoạch sử dụng vào mục đích công ích (Quy hoạch xây dựng khu hành chính xã Tam Giang, khu tái định cư dân cư sạt lở ven sông, ven biển,...). Do đó, đối với kiến nghị của cử tri ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Năm Căn tiếp tục rà soát quỹ đất địa phương, quy hoạch, chủ trương, đối tượng cụ thể để xem xét theo quy định và điều kiện thực tế của địa phương.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Cử tri xã Tam Giang, huyện Năm Căn kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch sớm đầu tư xây dựng Trường THPT để đáp ứng nhu cầu học của học sinh của các xã lân cận thuộc 03 huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, khảo sát thực tế việc đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông trên địa bàn xã Tam Giang, huyện Năm Căn; trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Một số cử tri xã Nguyễn Phích, huyện U Minh phản ánh: Nội dung, chương trình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau hiện nay không phong phú, đa dạng, chưa thu hút người xem, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đổi mới nội dung, chương trình, nhất là nội dung mang tính đặc trưng của địa phương để thu hút người xem và phục vụ nhu cầu về thông tin của người dân trong tỉnh

Việc khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng nội dung, chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau đã và đang được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều giải pháp; qua đó ngày 28/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển toàn diện Phát thanh, Truyền hình tỉnh Cà Mau; trong Đề án đã đưa ra mục tiêu sau:

- Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau làm tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân; làm tốt chức năng giáo dục, nâng cao dân trí, giải trí, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa tỉnh Cà Mau.

- Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường chất lượng phủ sóng, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng biển và hải đảo.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau triển khai đồng bộ các giải pháp được đưa ra trong Đề án như đầu tư trang thiết bị hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đào tạo nhân lực... nhằm nâng cao chất lượng nội dung, chương trình để đáp ứng nhu cầu người xem.

3. Một số cử tri xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển và xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời phản ánh, kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp và có kiến nghị Trung ương điều chỉnh phù hợp, vấn đề sau:

a) Về việc học 2 buổi/ngày đối với các trường không tổ chức bán trú việc đi lại, sinh hoạt khó khăn

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là chương trình thiết kế theo hình thức tổ chức học 2 buổi/ngày đối với cấp Tiểu học. Do đó, việc tổ chức học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo việc thực hiện tốt dạy 2 buổi/ngày cấp Tiểu học, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục, với mục đích đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy và học, đặc biệt là đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh được học 2 buổi/ngày và bán trú. Như vậy, trong thời gian tới và từng bước theo lộ trình quy định, sẽ đảm bảo cho học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, trong đó chú trọng và nâng cao tỷ lệ bán trú.

b) Sách giáo khoa lớp 1 khối lượng kiến thức lớn, quá nhiều sách tham khảo, có những nội dung không phù hợp

- Nội dung kiến thức trong chương trình sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định.

- Về sách tham khảo: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 02 loại sách bổ trợ là vở bài tập Toán, vở bài tập Tiếng Việt do học sinh tự mua (không bắt buộc) nhằm hỗ trợ học tốt môn Toán và môn Tiếng Việt. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản chỉ đạo không bắt học sinh mua thêm loại sách bổ trợ nào khác.

- Về nội dung không phù hợp: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các tác giả biên soạn sách giáo khoa lớp 1 rà soát, chỉnh sửa các ngữ liệu không phù hợp, đã có chỉnh sửa và đăng trên trang sách điện tử của các bộ sách, nhất là bộ sách giáo khoa Cánh Diều. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho phép giáo viên được phép điều chỉnh ngữ liệu cho phù hợp đối tượng học sinh, vùng miền nhưng phải đảm bảo kiến thức cần đạt theo yêu cầu của từng bài, từng môn...

4. Cử tri xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân phản ánh: Liên quan đến chính sách dành cho đối tượng đi phục vụ nghĩa vụ quân sự trong nước (giai đoạn trước khi có luật nghĩa vụ quân sự); khi trở về địa phương thì không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh (như: Giấy xuất ngũ, hồ sơ có liên quan...). Kiến nghị Trung ương quan tâm có chính sách cho các đối tượng này

Giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tôn vinh, đãi ngộ đối với những người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng, Nhà nước ta xác định trên cả nước còn rất nhiều trường hợp quân nhân, công nhân, viên chức tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia các cơ quan, tổ chức khác nay đã về địa phương nhưng không còn giấy tờ gì liên quan đến quá trình công tác. Để giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân đã tham gia nghĩa vụ quân sự, khi về địa phương không có giấy tờ chứng minh (như: Giấy phục viên, xuất ngũ, thôi việc, các hồ sơ có liên quan...), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết cho các trường hợp trên; cụ thể như:

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ và các quyết định, thông tư khác giải quyết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Từ khi các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đến nay Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đã tổ chức xét duyệt, thẩm định đề nghị trên 37 ngàn trường hợp hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, hơn 5.500 trường hợp hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và 31 trường hợp xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP. Các chế độ, chính sách trên hiện nay vẫn đang tiếp tục thực hiện theo quy định. Trên cơ sở kết quả đó, đến nay tỉnh Cà Mau cơ bản đã giải quyết số lượng lớn các trường hợp sau khi phục vụ nghĩa vụ trong nước, ngoài nước về địa phương nhưng không còn giấy tờ chứng minh tham gia công tác trong Quân đội. Do đó, đối với những trường hợp chưa được giải quyết, đề nghị cử tri liên quan với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong Quý vị đại biểu, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết và yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung được chỉ đạo nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các phòng Khối NC-TH;
- Phòng TH (Tr 07);
- Lưu: VT.



Lê Văn Sửu